

UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 206 /SLĐTBXH

Tây Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2014

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử
tri sau kỳ họp thứ 6 của Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 11/UBND-TH ngày 03/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo như sau:

1. Về nội dung: "**Việc điều tra, phúc tra hộ nghèo năm 2013 ở các xã biên giới cần làm đúng thực trạng, không nên chạy theo thành tích. Vì có những hộ nghèo thật sự nhưng lại xác định là thoát nghèo gây thiệt thòi cho người dân (cử tri huyện Châu Thành)";**

Trả lời:

Căn cứ Công văn số 2578/BLĐTBXH-BTXH ngày 15/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; Công văn số 1669/UBND-VX ngày 29/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, và Kế hoạch số 1670/KH-UBND ngày 29/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013; Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 được thực hiện theo nguyên tắc:

- Việc rà soát hộ nghèo phải được thực hiện theo quy trình từ ấp (khu phố), đảm bảo công khai, dân chủ, nghiêm túc, khách quan, công bằng và có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân địa phương nơi hộ nghèo sinh sống nhằm xác định đúng hộ nghèo, hộ thoát nghèo, không bỏ sót đối tượng; chống bệnh thành tích, quan liêu, làm sai lệch kết quả rà soát hộ nghèo, phản ánh không trung thực đời sống của nhân dân, không phản ánh đúng thực trạng nghèo của địa phương, cơ sở;

- Công văn số 2578/LĐTBXH-BTXH ngày 15/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, có yêu cầu như sau: "Kết quả giảm nghèo sẽ chỉ được xác định thông qua việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn hàng năm chứ không căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch đề ra"; Do đó, nếu huyện Châu Thành có việc chạy theo thành tích mà xác định không đúng theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chỉ đạo làm rõ vụ việc;

- Trường hợp hộ nằm trong tiêu chí hộ nghèo, mà địa phương xét thoát nghèo thì đề nghị hộ có đơn gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở sẽ tổ chức kiểm tra và xử lý cụ thể từng trường hợp (Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa nhận được đơn khiếu nại liên quan đến công tác này từ các xã biên giới).

2. Về nội dung: *“Đề nghị Nhà nước xem xét có chính sách hỗ trợ gia đình đã nuôi và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã chết; chính sách thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (cử tri huyện Trảng Bàng)”.*

Trả lời:

Hiện nay Nhà nước chưa có quy định về chế độ chính sách hỗ trợ gia đình đã nuôi và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã chết. Tuy nhiên, hàng năm nhân dịp Tết Nguyên đán, tỉnh đều có tặng quà đối với người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng mức 500.000 đồng.

3. Về nội dung: *“Đề nghị ngành chức năng xem xét thực hiện lại chế độ hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ như trước đây (cử tri huyện Gò Dầu)”.*

Trả lời:

Thực hiện Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định:

“Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng”.

Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay vào dịp lễ 27/7, Tết Nguyên đán Chủ tịch nước tặng mỗi gia đình thờ cúng liệt sĩ mức 200.000 đồng (ngân sách trung ương) và hàng năm nhân dịp Tết Nguyên đán ngân sách tỉnh tặng quà mỗi gia đình thờ cúng liệt sĩ mức 500.000 đồng. Đề nghị cử tri liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gò Dầu để được hướng dẫn cụ thể.

4. Về nội dung: *“Kiến nghị ngành chức năng lập bia tưởng niệm 11 học sinh Việt Nam bị máy bay Mỹ sát hại Trường tiểu học Cầu Xe (cử tri huyện Trảng Bàng)”.*

Trả lời:

Theo nguyện vọng của nhân dân Cầu Xe về việc lập bia tưởng niệm 11 học sinh Việt Nam bị máy bay Mỹ sát hại tại Trường tiểu học Cầu Xe. Việc lập bia tưởng niệm 11 học sinh Việt Nam bị máy bay Mỹ sát hại Trường tiểu học Cầu Xe do ngành văn hóa thực hiện.

5. Về nội dung: *“Kiến nghị các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ xét duyệt các hộ dân được thụ hưởng các tiêu chí của dự án Chàng Riệc...(cử tri huyện Tân Châu)”;*

Trả lời:

Được sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành xét chọn đối tượng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 06 đợt đăng ký; Đến nay, chỉ còn 01 suất nhà và đất chưa được bố trí; Trong thời gian tới Chương trình này dự định mở rộng dự án tại Khu dân cư Sài Gòn 2,

thuộc huyện Tân Châu; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai công tác xét chọn đối tượng và thụ hưởng trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, xin báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. /././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Diệp Thị Hiệp

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.